



ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังมีความเสี่ยงสูง คาดเฟดยังคง ดอกเบี้ยที่ระดับ 0.0-0.25% ในการประชุม 9-10 มิ.ย. นี้

ECONOMIC BRIEF

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3870

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

- เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความเสี่ยงสูง แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น หลังจากมีการทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 41.5 ในเดือนเมษายน มาอยู่ที่ระดับ 43.1 ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ ตัวเลขการว่างงานก็ปรับตัวดีขึ้นจาก 14.7% ในเดือนเมษายน มาอยู่ที่ 13.3% ในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ การใช้จ่ายของผู้บริโภค รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ก็มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อยังสูงเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดระลอก 2 ท่ามกลางสถานการณ์การประท้วงในประเทศที่อาจเป็นปัจจัยเร่งให้การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงอีกครั้ง นอกจากนี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเผชิญความเสี่ยงจากปัญหาการเมืองในประเทศ และสงครามการค้าที่กลับมาคุกรุ่นอีกครั้ง ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายของเฟดในระยะข้างหน้า
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.0-0.25% สำหรับการประชุมนโยบายการเงินที่จะมีขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายนนี้ โดยเฟดยังคงไม่มีความจำเป็นที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับติดลบ หรือใช้นโยบายการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve control) ในปัจจุบัน เนื่องจากนโยบายดังกล่าวจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลในตลาด และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในภาคการเงิน ขณะที่ นโยบายเหล่านี้ ที่มีการดำเนินการในหลายประเทศที่เผชิญปัญหาเงินฝืด ก็ไม่ได้มีประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าที่ควร ดังนั้น นโยบายเหล่านี้จึงอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมของสหรัฐฯ ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิม และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทрудตัวลงไปมากกว่านี้ ก็มีความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจำเป็นต้องใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ยังมีการเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจและประมาณการการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟด (Fed Dot Plot) โดยมองว่าเฟดน่าจะมีมุมมองที่ระมัดระวังต่อทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับนี้ไปอีกระยะหนึ่ง คู่ขนานไปกับการดำเนินมาตรการ QE อย่างต่อเนื่อง จนกว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ



Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบผู้ซื้อหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

บริการทุกระดับประทับใจ